



โปรดเวียนกันอ่าน

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

www.025798899.com

www.forestcoop.org

ฉบับที่ 162 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 วันที่ 8-9 ก.พ. 2557

สหกรณ์กำหนดให้มีการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันเสาร์ที่ 8 และอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อพิจารณาขบถุ จัดสรรกำไรสุทธิ การพิจารณาแผนงานและงบประมาณประจำปี 2557 และสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งก็จะเป็นบทบาทภาระหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก ที่ท่านสมาชิกทั้งหลายได้เลือกเข้ามาทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเป็นปากและเสียงแทนสมาชิก และสหกรณ์จะจ่ายค่าที่พักแบบเหมาจ่ายให้กับผู้แทนสมาชิก ขอให้ท่านโปรดติดต่อจองโรงแรมหรือที่พักล่วงหน้า จะได้สะดวกในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

อ่านกำหนดการได้ที่หน้า 4



วันเดือนปี... วันชนป่าไม้ใหญ่



โดนใจคนรักการออม “โครงการออมทรัพย์เพื่ออนาคตที่มั่นคง”

วันที่ 17-20 ธันวาคม 2556 สมาชิกและสมาชิกสมทบ ที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ หรือออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 200 คนแรก จะได้รับเสื้อคนละ 1 ตัว และตั้งแต่ ลำดับ 201 เป็นต้นไป จะได้รับของที่ระลึกจากสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ส่งเสริมให้สมาชิกและสมาชิกสมทบได้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการออมเงิน จึงจัดโครงการออมทรัพย์เพื่ออนาคตที่มั่นคง

- สำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
- เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีต้องไม่น้อยกว่า 2,000 บาท และถอนได้เดือนละหนึ่งครั้ง

อ่านต่อหน้า 9

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เปิดตัวบัตร

สหกรณ์ **ATM Click CO-OP Card**

วันพุธที่ 13 พ.ย. 2556

โดยได้รับเกียรติจากนายนิพนธ์ โชติบาล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช มาเป็นประธานเปิดงานในพิธีซึ่งบัตร **ATM Click CO-OP Card** ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ซึ่งเป็นบัตร **ATM** ที่สหกรณ์เข้าร่วมโครงการเครือข่ายของชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด โดยสามารถถอนเงินจากตู้ **ATM** ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และตู้ **ATM** ธนาคารออมสินทั่วประเทศ

อ่านต่อหน้า 11



ของขวัญปีใหม่ 2557 กระติกน้ำ “ชื่นใจ”

แจกฟรี!! แต่สมาชิก/สมาชิกสมทบ

ส่วนกลาง รับที่สหกรณ์ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค.57 **ต่างจังหวัด** ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบส่งจอง กระติกน้ำ “ชื่นใจ” ที่ www.025798899.com ส่งใบจองถึงสหกรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หมายเหตุ : สมาชิกสมทบที่จะได้รับกระติกน้ำ “ชื่นใจ” ต้องสมัครภายในวันที่ 28 ก.ย.56

ปิดชั่วคราว ATM - เงินกู้ฉุกเฉินอัตโนมัติ

วันที่ 31 ธ.ค.56 ตั้งแต่เวลา 17.00-24.00 น. เพื่อปิดบัญชีและเตรียมประชุมใหญ่สามัญประจำปี

วันที่ 31 ธ.ค. 56 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะปิดให้บริการ “สหกรณ์ ATM และเงินกู้ฉุกเฉินอัตโนมัติ” เป็นการชั่วคราว สมาชิกที่ใช้บริการถอนเงินสดจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินทรัพย์ที่สมาชิกฝากไว้กับสหกรณ์ ผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์และตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย และตู้ ATM ธนาคารออมสินทั่วประเทศ จะไม่สามารถทำรายการดังกล่าวได้ สำหรับช่วงเวลาอื่นๆ สหกรณ์ให้บริการตามปกติ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด

พระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของคนไทย “ผู้ให้แก่ปวงชน”



: คนหลังเลนส์

“เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ชาวไทย ซึ่งแสดงถึงความห่วงใยและความใส่พระทัย ในการทรงงานทุกๆ ชิ้นที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เพื่อให้ปวงชนชาวไทยมีความสุข มีความสบาย และมีความร่วมมือในการใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทย นับจากวันนั้นจนกระทั่งทุกวันนี้เป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า 60 ปี ที่พระองค์ต้องทรงงานหนัก ทรงเหน็ดเหนื่อย เพื่อความสุขของเรชาวไทย ซึ่งพระองค์ถือว่าปวงชนชาวไทยเป็นลูกของพระองค์ทุกคน ที่ต้องดูแล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยทั้งแรงใจและร่างกาย ทรงทำอะไรต่างๆ มากมายให้แก่ปวงชนชาวไทย ท่านทรงเป็นเสาหลักของประเทศ เป็นศูนย์รวมใจของทุกคน อยากให้คนไทยทำอะไรเพื่อท่านบ้าง แต่ทำความดี ทดแทนท่านบ้าง ลองถามตัวเองดูว่า **วันนี้คุณตอบแทนพ่อหลวงบ้างหรือยัง?** พ่อที่ยอมเสียสละทุกอย่าง เพื่อให้ลูกได้อยู่อย่างสบาย พ่อที่ทรงงานหนักทั้งชีวิตเพื่อความสามัคคี พ่อที่อยากให้คุณไทยรักกัน

“ทุกคนที่บ้านเมืองประสบกับเหตุการณ์คับขัน ขวัญ กำลังใจ และสติ ของคนไทยทั้งชาติ จะได้รับการปลุกและปลอบประโลมด้วยพระบารมีแห่งพระองค์เสมอมา เจกเช่นเดียวกับยามนี้ ยามที่ประเทศชาติต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองอย่างหนักหน่วง แต่ถึงกระนั้นหากคนไทยทุกคนสามัคคีกัน พร้อมใจกันทำเพื่อพระองค์ เป็นที่เชื่ออย่างยิ่งว่า ประเทศชาติของเราจะผ่านพ้นวิกฤตการณ์เหล่านี้ไปได้อีกครั้ง”

บรรยากาศแห่งความสุข รับกระดิกน้ำ “ชื่นใจ” ของขวัญปีใหม่ 2557



ลมหนาวพัดพามาพร้อมกับกลิ่นอายของการเฉลิมฉลอง ดูเหมือนว่าความสุขจะวนเวียนอยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากตัวเราเลย ใครต่อใครจึงชื่นชอบเดือนสุดท้ายของปีเสียเหลือเกิน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงขอมอบของขวัญปีใหม่ 2557 ได้แก่ **กระดิกน้ำ “ชื่นใจ”**

บรรยากาศในวันนั้นมีแต่รอยยิ้ม และ อบอวลไปด้วยความสุข นอกจากความสุขที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด คัดสรรมอบให้กับมวลสมาชิกแล้ว ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนา ขอให้มีความสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงตลอดปี 2557 นี้ นะคะ



ปิดชั่วคราว ATM

- เงินกู้ฉุกเฉินอัตโนมัติ

วันที่ 31 ธ.ค. 56 ตั้งแต่เวลา

17.00 – 24.00 น.

เพื่อปิดบัญชีและเตรียมประชุมใหญ่สามัญประจำปี

วันที่ 31 ธ.ค. 56 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 24.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะปิดให้บริการ “สหกรณ์ ATM และเงินกู้ฉุกเฉินอัตโนมัติ” เป็นการชั่วคราว สมาชิกที่ใช้บริการถอนเงินสดจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินทรัพย์สิทธิ์ที่สมาชิกฝากไว้กับสหกรณ์ ผ่านตู้ ATM ของสหกรณ์ ตู้ ATM ธนาคารออมสิน ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ และตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ จะไม่สามารถทำรายการดังกล่าวได้ สำหรับในช่วงเวลาอื่นๆ สหกรณ์ให้บริการตามปกติ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด

1 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป

งดการสนับสนุนค่าธรรมเนียมรายปีการใช้บัตรสหกรณ์ ATM ธ.ไทยพาณิชย์

ทั้งนี้สมาชิกยังสามารถใช้บัตร สหกรณ์ ATM ไทยพาณิชย์ ได้ปกติ หากยังไม่แจ้งยกเลิกการใช้บัตรกับธนาคารไทยพาณิชย์ โดยสมาชิกต้องจ่ายค่าธรรมเนียมด้วยตัวเองปีละ 200 บาท

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด จัดทำบัตรสหกรณ์ ATM ไทยพาณิชย์ เพื่อให้สมาชิกผู้ถือบัตรเอทีเอ็ม ได้รับความสะดวกในการถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์สินทรัพย์สิทธิ์ของสหกรณ์ โดยค่าธรรมเนียมรายปีการใช้บัตรสหกรณ์ ATM ไทยพาณิชย์ สหกรณ์เป็นผู้สนับสนุนจ่ายให้สมาชิกมาโดยตลอดนั้น

สหกรณ์ขอแจ้งให้สมาชิกผู้ถือบัตรสหกรณ์ ATM ไทยพาณิชย์ ทราบว่า สหกรณ์จะงดการสนับสนุนค่าธรรมเนียมรายปีการใช้บัตรสหกรณ์ ATM ไทยพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป สำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะใช้บัตรสหกรณ์ ATM ไทยพาณิชย์ต่อไป จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีการใช้บัตรด้วยตนเอง จนกว่าสมาชิกจะยกเลิกใช้บัตรสหกรณ์ ATM ไทยพาณิชย์ โดยแจ้งยกเลิกใช้บัตรทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-2777-7777 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มกราคม 2557 เป็นต้นไป และแจ้งยกเลิกที่สหกรณ์ โทร.0-2579-7070

ทั้งนี้ หากสมาชิกที่ประสงค์จะใช้บัตรสหกรณ์ ATM ไทยพาณิชย์ต่อไป สหกรณ์จะหักค่าธรรมเนียมรายปี การใช้บัตรจากบัญชีออมทรัพย์ของสมาชิกในวันทำการ หลังประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557

ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย

ดูงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556

ดร.วรัญญา สุจิวัฒน์พงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย นำคณะเจ้าหน้าที่จำนวน 4 ท่าน เยี่ยมชมงานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ และการดำเนินธุรกรรมการเงินของสมาชิกด้านต่างๆ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาระบบ ATM ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด และมีการตอบข้อซักถามกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการที่จะนำความรู้มาพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์ต่อสมาชิกให้มากที่สุด โดยมี นายสิทธิชัย อึ้งภากรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด และนายวิจิต สนิธิวณิช ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร



Click CO-OP Card

ธุรกรรมการเงินสไตล์ใหม่ โดนใจ..มากกว่า



พบกับธุรกรรมการเงินสไตล์ใหม่ ที่ทำให้สมาชิกมีทางเลือกด้วยบริการเพื่อที่สะดวกที่สุดแห่ง ความสะดวก รวดเร็ว ที่มากกว่า ตอบสนองทุกความต้องการของสมาชิกได้อย่างครบวงจร ด้วยบัตร เอทีเอ็ม Click CO-OP Card ไร้เดียงสา กด ถอน โอน ถวาย กู้ สะดวก รวดเร็ว

เอกลักษณ์พิเศษเฉพาะสมาชิก สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ แห่งแรกที่ได้ให้บริการก่อนใคร...

นวัตกรรมแห่งอนาคต.. ของระบบสหกรณ์ในประเทศไทย บัตร Click CO-OP Card เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของขบวนการสหกรณ์สู่มาตรฐานสากล โดยความร่วมมือระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด ในการพัฒนาบัตร Click CO-OP Card ซึ่งเป็นบัตรของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มาตรฐานเทียบเท่ากับบัตร ATM ของสถาบันการเงินต่าง ๆ **สิทธิพิเศษที่มากกว่าบัตร ATM ทั่วไป..** บัตร Click CO-OP Card ทำธุรกรรมได้หลากหลาย

ตู้เอทีเอ็ม สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการเครือข่าย ชอท. (Co-op ATM POOL)

- การถอน ถอนเงินหรือสอบถามยอดได้ทุกบัญชีในบัตรเดียวกัน
- การโอน โอนระหว่างบัญชีต่าง ๆ ของตนเองได้ หรือโอนให้สมาชิกคนอื่นก็ได้
- การกู้ยืม รับการกู้ยืมเงิน กู้สามัญหมุนเวียนในอนาคต

ตู้เอทีเอ็มธนาคาร (ธนาคารออมสินทั่วประเทศ และธนาคารอื่น ๆ ในอนาคต)

- การถอน ถอนเงินหรือสอบถามยอดได้จากบัญชีออมทรัพย์สินทรัพย์สามัญบัญชีเดียว
- การกู้ยืม รับการกู้ยืมเงิน กู้สามัญหมุนเวียนในอนาคต

สัมผัสธุรกรรมการเงินสไตล์ใหม่

โดนใจ.. ทุกความต้องการของสมาชิก

คลิก.. โดนใจ สะดวก ถอน

คลิก.. โดนใจ สะดวก โอน

คลิก.. โดนใจ สะดวก กู้

โดนใจยิ่งกว่า.. สมัครใช้บัตรเอทีเอ็ม Click CO-OP มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัล สร้อยคอทองคำ 40 เส้น น้ำหนักรวม 10 บาท รวมเป็นเงินกว่า 200,000 บาท

เพียงกรอกใบสมัครขอใช้บัตรเอทีเอ็ม Click CO-OP Card และกรอกชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชี้นำส่วนร่วมชิงรางวัล โดนใจท้ายใบสมัคร แล้วส่งถึงสหกรณ์

ส่งก่อน..มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลโดนใจมากกว่า

จิบรางวัล จำนวน 4 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน ดังนี้

โดนใจ ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2556

ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล

โดนใจ ครั้งที่ 2 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556

ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล

โดนใจ ครั้งที่ 3 วันที่ 25 เมษายน 2556

ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล

โดนใจ ครั้งที่ 4 วันที่ 25 มิถุนายน 2556

ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล

* ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และของรางวัลดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้

ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเอทีเอ็ม Click CO-OP Card

รายการ	สมาชิก	สมาชิกสมทบ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	ฟรี !	100 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี	ฟรี !	ฟรี ! ปีแรก ปีถัดไป 150 บาท/ปี
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ		
- ตู้เอทีเอ็ม สอ.ปม.	ฟรี !	ฟรี !
- ตู้เอทีเอ็ม สหกรณ์อื่น	ฟรี !	ฟรี !
- ตู้เอทีเอ็มธนาคารออมสิน	ฟรี ! ปีแรก ปีถัดไป 10/รายการ	ฟรี ! ปีแรก ปีถัดไป 10/รายการ
ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ กรณีบัตรหาย/ชำรุด	100 บาท	100 บาท

หมายเหตุ : 1) สมาชิกสมทบที่จะสมัครใช้บัตรสหกรณ์ ATM Click CO-OP Card สามารถชำระ ค่าธรรมเนียมแรกเข้าโดยใช้ใบแจ้งการรับชำระเงิน (Payment)

2) สมาชิกสมทบสหกรณ์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีการใช้บริการบัตรสหกรณ์ ATM Click CO-OP Card ของปีถัดไปโดยการหักจากบัญชีเงินฝากที่สมาชิกสมทบบัญชีอยู่กับสหกรณ์

เงื่อนไขการทำบัตร

1. สมุดบัญชีเงินฝากที่ระบุชื่อบัญชีร่วม และบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง ไม่สามารถ ใช้บัตร Click CO-OP Card ได้

2. เมื่อสมาชิกสมทบสมัครใช้บริการบัตรเอทีเอ็ม Click CO-OP Card และต่อมา ได้ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก จะไม่สามารถเรียกคืนเงินค่าธรรมเนียมการใช้บัตรรายปีได้

3. สมาชิกและสมาชิกสมทบ 1 คน มีสิทธิ์ถือครองบัตรเอทีเอ็ม Click CO-OP Card ได้จำนวน 1 ใบเท่านั้น



ท่านที่ติดตามมาโดยตลอดหลายท่านก็คงจะใจจดใจจ่อตามที่ได้เคยเกริ่นนำมาตั้งแต่ฉบับเดือนสิงหาคมแล้วว่าสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนั่นคืออะไร ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้ ทุกท่านก็คงอยากทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และหวังใจว่าสิ่งเหล่านั้นจะตอบสนองความพึงพอใจให้กับตนเองและอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกรรมกับสหกรณ์มากขึ้น ฉบับนี้ผมขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากที่หลายท่านเฝ้ารอคอยอย่างใจจดใจจ่อ นะครับ



วันที่ 4 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที (ชอท.) ได้ดำเนินการเชื่อมระบบ ATM เข้าใช้งานร่วมกับระบบ ATM ของธนาคารออมสินได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย ผมได้มีโอกาสเป็นกลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มแรกที่ได้ร่วมทดสอบการใช้งาน โดยผมได้ทำการถอนเงินจากบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์จากตู้ ATM ของธนาคารออมสินใกล้บ้าน พบว่าใช้งานง่ายและรวดเร็วดี เหมือนกับใช้บัตร ATM ของธนาคารในการทำรายการ ซึ่งต่างจากการทำรายการโดยใช้บัตร ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคารกรุงไทย ซึ่งสมาชิกใช้อยู่ในปัจจุบัน และขณะนี้ สอ.ป.ม. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้บริการระบบสหกรณ์เอทีเอ็มกับ ชอท. ในการใช้งานระบบ ATM ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา นับได้ว่าเป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันของพวกเราชาวสมาชิก สอ.ป.ม. ที่ได้มีโอกาสใช้งานระบบนี้

จากนี้สมาชิกก็จะได้รับความสะดวกโดยไม่จำเป็นต้องมีเงินสดติดตัวเป็นจำนวนมากในการเดินทางไปทำธุระในต่างจังหวัด ทั้งยังสะดวกที่จะถอนเงินเมื่อมีความจำเป็นได้ตลอด 24 ชั่วโมงเลยทีเดียว ในระยะแรกนี้ ตู้ ATM ที่สามารถใช้งานร่วมกับบัตร ATM ของสหกรณ์ได้มีเพียงตู้ที่ตั้งอยู่ที่อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้และตู้ ATM ของธนาคารออมสิน ทราบว่าทาง ชอท. อยู่ระหว่างประสานกับธนาคารกรุงเทพ และธนาคารอื่นๆ ในการใช้งานตู้ ATM ร่วมกัน อีกทั้งสมาชิกยังสามารถที่จะใช้บริการจากตู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ ที่ใช้งานในระบบเดียวกันได้ด้วย ในอนาคตอันใกล้นี้ สอ.ป.ม. มีแผนที่จะตั้งตู้ ATM ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน ซึ่งสมาชิกที่ปฏิบัติงานอยู่ในละแวกนั้นก็จะได้รับความสะดวกในการใช้บริการทางการเงินของสอ.ป.ม. ยิ่งขึ้น สำหรับรายละเอียดในการสมัครขอใช้บัตรและสิทธิประโยชน์ต่างๆ สมาชิกทุกท่านสามารถติดตามได้จากวารสารสหกรณ์ฉบับพิเศษที่ได้จัดทำขึ้น และในวารสารสหกรณ์ในฉบับต่อไป ซึ่งจะมีการนำเสนอให้กับทุกท่านได้รับทราบเป็นระยะๆ สำหรับสมาชิกที่ยังใช้งานบัตร ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงไทย ก็ยังสามารถใช้บริการที่ท่านคุ้นเคยอยู่ได้เช่นเดิม เพียงแต่ สอ.ป.ม. จะงดการสนับสนุนค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็มรายปี และค่าใช้บริการ โดยสมาชิกที่ยังใช้บัตรของธนาคารดังกล่าวต้องรับภาระค่าธรรมเนียมการใช้บัตรของตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 57 เป็นต้นไป

ที่กล่าวมานั้น เป็นความก้าวหน้าที่สำคัญก้าวหนึ่ง แต่เป็นเพียงก้าวเล็กๆ ขณะนี้ยังมีก้าวที่สำคัญยิ่งกว่า โดยขณะนี้ สอ.ป.ม. และ ชอท. อยู่ระหว่างการทดสอบระบบปฏิบัติการหลักของสหกรณ์ และคาดว่าระบบดังกล่าวจะสามารถใช้งานได้ในเร็วนี้ หากระบบดังกล่าวสามารถนำมาใช้งานได้เต็มที่รูปแบบ สมาชิกทุกท่านก็จะสัมผัสถึงความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน การดำเนินการในการพัฒนาที่ผ่านมาทั้งหมด ความมุ่งหวังเพื่อให้สหกรณ์ของพวกเราทุกคนมีความก้าวหน้าและจุดศูนย์กลางทางการเงินให้กับสมาชิกทุกท่าน สำหรับความก้าวหน้าอื่นๆ ผมจะนำเสนอให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไปนะครับ



จากโต๊ะประชุม... คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

โดย สุภาพ คำแฝง
เลขานุการคณะกรรมการศึกษา..087-2755282

มุมมองนี้มีคำตอบ

โดย...ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

โครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ประจำปี 2556 ก็ได้หมดเขตการยื่นโครงการแล้ว ตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้พิจารณาอนุมัติให้ตามเงื่อนไขในประกาศ สหกรณ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มสมาชิกเสนอโครงการ 46 กลุ่ม มีสมาชิก สมาชิกสมทบและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 5,865 คน งบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น 1,783,660 บาท ครบ ซึ่งสมาชิกที่จัดกิจกรรมกลุ่มเสร็จแล้ว ก็อย่าลืมรายงานผลให้สหกรณ์ทราบภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยนะครับ ซึ่งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ก็มีเป้าหมายในปีหน้าว่าจะส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกครับ

สรุปโครงการกิจกรรมกลุ่ม ประจำปี 2556

ลำดับ	กลุ่ม	จำนวนผู้เข้าร่วม	จำนวนเงิน (บาท)
1	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	791	257,075.00
2	ประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ	16	5,200.00
3	จังหวัดอุดรธานี	41	11,000.00
4	กองนิติการ	38	12,350.00
5	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)	139	32,825.00
6	จังหวัดสระบุรี	60	17,000.00
7	ราชพฤกษ์ลำปาง	214	61,100.00
8	จังหวัดตาก	778	183,300.00
9	จังหวัดลำปาง	248	66,950.00
10	จังหวัดเชียงราย	303	97,500.00
11	จังหวัดนครราชสีมา	147	47,775.00
12	จังหวัดสงขลา	209	67,925.00
13	สำนักอุทยานแห่งชาติ	131	37,500.00
14	วิชาการป่าไม้	525	170,625.00
15	นิติธรรมแพร่	76	24,700.00
16	วนวัฒนวิจัย	17	5,500.00
17	สำนักวิจัย	12	3,860.00
18	นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1	47	15,275.00
19	นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2	39	12,675.00
20	นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3	78	25,350.00
21	นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4	86	27,950.00
22	ปราจีนบุรี	80	26,000.00
23	ขอนแก่น	339	110,175.00
24	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว	77	25,025.00
25	พิษณุโลก	221	71,825.00
26	กลุ่มจังหวัดแพร่	27	8,775.00
27	กลุ่มกองคลัง (นายสมคิด ไวยกัญญา)	69	22,425.00
28	กลุ่มสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์	173	50,700.00
29	สำนักป่าไม้เขตนครศรีธรรมราช	108	35,100.00
30	กลุ่มกองคลัง (นางสุกัญญา เป็ลยพันธ์)	11	3,575.00
31	กลุ่มกองคลัง (นางสาวอารยา บุญยะศิริพันธ์)	144	46,800.00
32	กลุ่มชมรมโยคะ	41	11,325.00
33	กลุ่มสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า	113	36,725.00
34	กลุ่มสำนักอุทยานแห่งชาติ งานฝีมือเพื่อใช้สอยและส่งเสริมอาชีพ	10	3,250.00
35	กลุ่มสมาชิกส่วนฝึกอบรม	18	5,850.00
36	กลุ่มสมาชิกสำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า	79	25,675.00
37	กลุ่มสมาชิกสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ	22	7,150.00
38	กลุ่มสำนักบริหารงานกลาง (น.ส.ฐิตา สันโธษ)	24	7,800.00
39	กลุ่มสำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)	42	13,650.00
40	กลุ่มสำนักบริหารงานกลาง (นายอนุชิต แดงอ่อน)	54	17,550.00
41	กลุ่มสมาชิกสำนักอุทยาน (นางพรกมล พวงธรรม)	30	9,750.00
42	กลุ่มส่วนการพัสดุ สำนักบริหารงานกลาง	32	10,400.00
43	กลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์	14	4,550.00
44	กลุ่มเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด	63	20,475.00
45	กลุ่มชลบุรี และสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้	29	9,425.00
46	กลุ่มสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช	50	16,250.00
	รวม	5,865	1,783,660.00

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา สหกรณ์ได้มีการเปิดการใช้บัตรสหกรณ์ ATM Click CO - OP Card ซึ่งมีสมาชิกให้ความสนใจสมัครใช้บริการเป็นจำนวนมาก และสำหรับสมาชิกส่วนภูมิภาค สหกรณ์ได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญชวนการสมัครใช้บริการบัตรสหกรณ์ ATM Click CO - OP Card ให้ทุกคนตามที่อยู่ ที่สมาชิกได้แจ้งไว้ในระบบทะเบียนสมาชิกของสหกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสมาชิกอาจมีข้อซักถามสงสัยเกี่ยวกับบัตร ATM Click CO - OP Card และบัตร ATM สหกรณ์ - ไทยพาณิชย์, บัตร ATM สหกรณ์ - กรุงเทพ ว่ายังสามารถใช้บริการได้อยู่หรือไม่ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์จึงขอตอบข้อซักถามของสมาชิก ดังนี้

1. บัตร ATM Click CO - OP Card คืออะไร

ตอบ บัตร ATM Click CO - OP Card เป็นธุรกรรมการเงินสดใหม่ ที่ตอบสนองทุกความต้องการของสมาชิกได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการถอน โอน ถวาย กู้ สามารถทำได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ซึ่งเป็นบัตร ATM ของสหกรณ์เอง มาตรฐานเทียบเท่ากับบัตร ATM ของสถาบันการเงินต่างๆ โดยความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด

2. ชุมชมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด คืออะไร

ตอบ ชุมชมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด (ชอท.) ก่อตั้งโดย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และสหกรณ์สมาชิกอีก 5 สหกรณ์ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 ณ ปัจจุบันมีสหกรณ์สมาชิกทั้งสิ้น 37 สหกรณ์ โดยมีนายสิทธิชัย อึ้งภากรณ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ และนายวิจิต สนิทวิชิต ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ชุมชมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์อื่น ๆ ด้วย
2. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก โดยใช้เครือข่ายของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด ในการบริหารจัดการ
4. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการของสหกรณ์สมาชิก โดยเน้นด้านระบบงานต่าง ๆ ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทางด้านการจัดการที่ดีและมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการที่ดีที่สุด

3. เมื่อสมัครใช้บัตร ATM Click CO - OP Card แล้ว บัตร ATM สหกรณ์ - ไทยพาณิชย์ และบัตร ATM สหกรณ์ - กรุงเทพ ยังสามารถใช้บริการได้ตามปกติหรือไม่

ตอบ สมาชิกสามารถใช้บัตร ATM สหกรณ์ - ไทยพาณิชย์ และบัตร ATM สหกรณ์ - กรุงเทพ ได้ตามปกติ แต่สมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมด้วยตนเองกว่าจะยกเลิกใช้บัตร

บัตร ATM สหกรณ์ - ไทยพาณิชย์ สหกรณ์งดการสนับสนุนค่าธรรมเนียมรายปี จำนวน 200 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป โดยสหกรณ์จะหักค่าธรรมเนียมจากบัญชีออมทรัพย์สินทรัพย์สัจของสมาชิกหลังวันประชุมสามัญประจำปี 2557 หากสมาชิกจะยกเลิกใช้บัตร โทร 02-777-7777 กด 2 และแจ้งสหกรณ์ โทร 02-579-7070

บัตร ATM สหกรณ์ - กรุงเทพ สหกรณ์งดการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการทำรายการครั้งละ 8 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป





ตอน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)



อินโดนีเซียประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน และเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีพื้นที่ 5,193,250 ตารางกิโลเมตร เป็นแผ่นดิน 2,027,087 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ทะเล 3,166,163 ตารางกิโลเมตร อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีประชากรประมาณ 220 ล้านคน ประกอบด้วยชนพื้นเมืองหลากหลายกลุ่มซึ่งพูดภาษาต่างกันกว่า 583 ภาษา ซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 87 นับถือศาสนาอิสลาม จึงทำให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกอีกด้วย

อินโดนีเซียเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของเนเธอร์แลนด์อยู่ร่วม 300 ปี ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2485 ญี่ปุ่นได้รุกเข้าสู่อินโดนีเซีย และทำการขับไล่เนเธอร์แลนด์เจ้าอาณานิคมเดิมในอินโดนีเซียออกไปได้สำเร็จ ภายหลังการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ.2488 เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามและประกาศยอมจำนนต่อฝ่ายพันธมิตร อินโดนีเซียได้ถือโอกาสประกาศเอกราช แต่เนเธอร์แลนด์ไม่ยอมรับการประกาศเอกราชของอินโดนีเซีย จึงยกกองทัพเข้าปราบปราม ผลจากการสู้รบปรากฏว่าเนเธอร์แลนด์ไม่สามารถปราบปรามกองทัพอินโดนีเซียได้ จนในที่สุดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2492 อินโดนีเซียจึงได้รับเอกราชเอกราชอย่างสมบูรณ์ แต่

ความยุ่งยากยังคงมีอยู่เนื่องจากเนเธอร์แลนด์ไม่ยินยอมให้รวมดินแดนอินโดนีเซียตะวันตกเข้ากับอินโดนีเซีย ทั้งสองฝ่ายจึงต่างเตรียมการจะสู้รบกันอีก ในที่สุดเนเธอร์แลนด์ก็ยอมโอนอำนาจให้สหประชาชาติควบคุมดูแลอินโดนีเซียตะวันตกและให้ชาวอินโดนีเซียตะวันตกแสดงประชามติว่าจะรวมกับอินโดนีเซียหรือไม่ ซึ่งผลการออกเสียงประชามติปรากฏว่าชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่ต้องการรวมกับอินโดนีเซีย สหประชาชาติจึงโอนอินโดนีเซียตะวันตกให้อยู่ในความปกครองของอินโดนีเซียเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2506 นับว่าเป็นการสิ้นสุดของต่อสู้เพื่อการเป็นเอกราชของอินโดนีเซีย แต่อย่างไรก็ตามหมู่เกาะและดินแดนที่รวมกันเป็นอินโดนีเซียบางพื้นที่ก็มีความต้องการประกาศเป็นเอกราชซึ่งล่าสุดที่แยกจากอินโดนีเซียได้สำเร็จแล้วนั้นก็คือประเทศติมอร์ตะวันออกนั่นเอง

สำหรับขบวนการสหกรณ์ในประเทศอินโดนีเซียได้ริเริ่มโดย R. Aria Wiriatmadja ในปี พ.ศ.2439 โดยได้มีการก่อตั้งสถาบัน Hulp en Spaarbank ซึ่งเป็นสถาบันที่มีรูปแบบของสหกรณ์เครดิต โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ชาวบ้านพ้นจากเงื้อมมือของการกู้เงินจากนายทุน แต่อย่างไรก็ตามเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นเจ้าปกครองอาณานิคมแห่งนี้อยู่ได้มีความกังวลเกี่ยวกับการรวมตัวของประชาชนในการจัดตั้งองค์กรที่มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีการออกกฎหมายมากัดกั้นการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือในลักษณะดังกล่าว โดยมีกำหนดหลักเกณฑ์ในการกีดกันสำหรับการจัดตั้งองค์กรไว้ เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมในการก่อตั้งในอัตราที่สูง ต้องดำเนินกิจการในรูปแบบของประเทศยุโรป ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้สำเร็จราชการ เป็นต้น ซึ่งทำให้มีการประท้วงจากชาวอินโดนีเซีย จนในที่สุดเนเธอร์แลนด์ต้องยอมลดเงื่อนไขต่าง ๆ ลงตามคำเรียกร้องของชาวอินโดนีเซีย ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2485 ประเทศญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองอินโดนีเซีย ช่วงดังกล่าวญี่ปุ่นได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการทำให้ขบวนการสหกรณ์ดำเนินการได้อย่างราบรื่น แต่บทบาทของสหกรณ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและกลายเป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์ของประเทศญี่ปุ่นและสร้างความทุกข์ยากให้กับประชาชน หลังการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่ออินโดนีเซียได้ประกาศเอกราช ขบวนการสหกรณ์ในอินโดนีเซีย จึงได้รับเห็นชอบและการยอมรับจากรัฐสภาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2490 และในวันดังกล่าวถือเป็นวันสหกรณ์อินโดนีเซียอีกด้วย

องค์กรสูงสุดของขบวนการสหกรณ์แห่งอินโดนีเซีย เรียกว่า DEKOPIN (Dewan Koperasi Indonesia เป็นภาษาอินโดนีเซียในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Indonesia Cooperative Council สหกรณ์แห่งอินโดนีเซีย) องค์กรนี้จัดตั้งตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2545 ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 30 ล้านคนในกว่า 188,000 สหกรณ์ นอกจากนี้ยังมีองค์กรทางการเงินที่คล้ายสหกรณ์อีกเรียกในภาษาอังกฤษว่า Rural Fund (กองทุนชนบท) และ Credit Institute (สถาบันเครดิตสินเชื่อ) สามารถประกอบธุรกรรมและบริการด้านการเงิน จัดตั้งโดยชุมชนหรือองค์กรพัฒนาเอกชน มีสมาชิกตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป

ในความคิดของผมมัน เมื่อพิจารณาถึงจุดเริ่มต้นของขบวนการสหกรณ์ในประเทศอินโดนีเซียแล้วพบว่า เป็นกรริเริ่มจากการรวมกลุ่มทางการเงินของประชาชนเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง อีกทั้งต้องมีการฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆ ในการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความถูกต้องและชอบธรรมในการดำเนินงานของสหกรณ์อย่างยากลำบากและเป็นเวลาที่ยาวนาน ปัจจุบันอินโดนีเซีย นับได้ว่าเป็นประเทศที่มีสมาชิกและจำนวนสหกรณ์มากที่สุดและมีความแข็งแกร่งในขบวนการสหกรณ์อยู่ในลำดับต้นๆ ในหมู่บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน อาจเนื่องด้วยประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการคิดดอกเบี้ยการให้กู้ยืมเงิน อาจมีส่วนช่วยเสริมให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินงานของขบวนการสหกรณ์ด้วยหรือไม่นั้น ไว้โอกาสหน้าจะหาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้อีกครั้งนะครับ



โดนใจคนรักการออม

“โครงการออมทรัพย์เพื่ออนาคตที่มั่นคง”



วันนี้นักล่า.. วันหน้าป่าใหญ่

“การวางแผนการออม” เพื่อจะได้มีเก็บไว้ใช้ในยามยาก เริ่มได้ด้วยการเก็บทีละน้อย เพื่อเป็นการฝึกนิสัยตัวเองไปในตัว ไม่ต้องก้อนใหญ่ก้อนโต ออมไว้ทีละนิด พิชิตความท้อ ที่จะช่วยให้คุณมีเงินเก็บได้ไม่ยากถ้าตั้งใจจริง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ส่งเสริมให้สมาชิกและสมาชิกสมทบได้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการออมเงิน จึงจัดโครงการออมทรัพย์เพื่ออนาคตที่มั่นคง



- ตั้งแต่วันที่ 17 – 20 ธันวาคม 2556 สมาชิกและสมาชิกสมทบ ที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 200 คนแรก จะได้รับเสื้อ “รักการออม” คนละ 1 ตัว และตั้งแต่ ลำดับ 201 เป็นต้นไป จะได้รับของที่ระลึกจากสหกรณ์
- สำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ยังไม่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
- เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีต้องไม่น้อยกว่า 2,000 บาทและถอนได้เดือนละหนึ่งครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สองและครั้งต่อ ๆ ไป ในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินฝากที่ถอนแต่ไม่น้อยกว่า 300 บาท
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง (ลด-ละ-เลิก ค่าใช้จ่ายที่มีได้จำเป็น) จำนวนเงินฝากต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท/ เดือนและไม่เกิน 3,000 บาท / เดือน โดยการเปิดบัญชีต้องเปิดไม่น้อยกว่า 6 เดือน จึงจะปิดบัญชีได้ เมื่อปิดบัญชีเงินฝากแล้วมีสิทธิเปิดบัญชีได้อีก 1 ครั้ง เท่านั้น

มาช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองด้วยการดำเนินชีวิตในวิถีแห่งความพอเพียง กินอยู่อย่างพอดี ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า มีสติในการจับจ่ายใช้สอย เมื่อใดที่รู้จักพอ ไม่ร่อนรนไปตามกระแส ไม่เป็นทาสแห่งวัตถุ ความสุขก็จะเต็มล้นบริในหัวใจ แบบไม่ต้องใช้เงินซื้อหาเลยละค่ะ

การประกันภัย สกนดัด

- ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ(พ.ร.บ.)
- ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

พร้อมรับส่วนลดพิเศษ

รับกรมธรรม์ได้ทันที

สนใจติดต่อได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้

โทร. 0-2579-7070 หรือ 08-1172-9010

พ.ร.บ.

2⁺

3⁺

3⁺
mini

3
special

ภาพใหม่เมื่อเริ่มการใช้ คู่ใหม่เมื่อมีภัย แจกอุบัติเหตุ 24 ชม. 0 8881 9991 0



ผลการดำเนินงาน

รายการ	30 พฤศจิกายน 2556	31 ตุลาคม 2556
จำนวนสมาชิก	13,256	13,240
จำนวนสมาชิกสมทบ	13,344	13,211
สินทรัพย์รวม	11,553,914,917.02	11,444,152,752.97
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	211,237,142.42	193,130,358.55
เงินฝากจากสหกรณ์อื่น	462,126,442.31	460,149,414.75
เงินลงทุนระยะสั้น	5,000,000.00	70,130,780.00
ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก (ลูกเงิน)	78,900,754.00	76,815,037.46
ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ (ลูกเงิน)	10,281,248.00	9,439,024.75
ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก (สามัญ)	6,034,623,186.02	6,026,188,595.91
ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ (สามัญ)	98,115,317.30	91,850,126.55
ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก (พิเศษ)	854,263,070.30	852,984,106.98
เงินลงทุนระยะยาว	3,696,841,293.15	3,562,375,817.54
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	12,407,913.78	12,529,660.84
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	85,641,249.45	86,067,906.16
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,289,991.21	2,304,614.40
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	187,309.08	187,309.08
หนี้สินรวม	6,922,831,505.84	6,855,510,358.49
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น	1,331,000,000.00	1,270,000,000.00
รวมเงินรับฝากจากสมาชิก	4,028,038,005.55	4,042,381,604.01
เงินรับฝากออมทรัพย์	406,818,810.07	413,526,861.68
เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ	2,861,870,105.15	2,872,855,825.06
เงินรับฝากออมทรัพย์ เกษียณเปี่ยมสุข	578,018,987.82	571,230,758.40
เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์	128,953,007.70	133,150,397.72
เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง	50,292,533.61	49,552,221.60
เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์	2,084,561.20	2,065,539.55
รวมเงินรับฝากจาก (สมาชิกสมทบ)	1,517,722,381.56	1,492,107,728.16
เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ)	94,066,610.41	92,518,036.59
เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ (สมาชิกสมทบ)	1,389,888,517.46	1,367,709,329.87
เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ (สมาชิกสมทบ)	28,594,470.38	26,902,282.82
เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ)	5,172,783.31	4,978,078.88
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น	12,338,575.21	13,800,106.07
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	19,676,443.52	23,164,820.25
หนี้สินไม่หมุนเวียน	14,056,100.00	14,056,100.00
ทุนของสหกรณ์	4,336,538,163.43	4,328,908,010.92
ทุนเรือนหุ้น	3,895,895,250.00	3,861,056,590.00
ทุนสำรอง	366,996,732.38	366,996,732.38
ทุนสะสม	56,814,139.48	57,415,974.48
กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	16,832,041.57	43,438,714.06
รายได้	537,589,786.42	482,583,737.77
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝากธนาคาร	415,774,488.59	377,285,592.34
ผลตอบแทนจากการลงทุน	112,335,106.46	96,197,881.76
รายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย	9,480,191.37	9,100,263.67
ค่าใช้จ่าย	243,044,538.67	222,849,354.21
ดอกเบี้ยจ่าย	192,301,746.28	177,305,946.83
ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	50,742,792.39	45,543,407.38
กำไรสุทธิ	294,545,247.75	259,734,383.56

อัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2556)	ร้อยละปี
ออมทรัพย์สินทรัพย์	3.50
ออมทรัพย์เอนกประสงค์	3.50
ออมทรัพย์พิเศษ	3.75
ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข	4.25
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง	4.25
เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2556)	ร้อยละปี
ลูกเงิน	6.35
สามัญทั่วไป	6.35
สามัญเพื่อการศึกษา	4.15
สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ	4.15
สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม	4.35
สามัญเพื่อประหยัดพลังงาน	4.35
สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน	4.35
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ	4.75
สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	4.35
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว	4.35
สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว	6.35
เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน	5.25
เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน	6.35
เงินกู้พิเศษสินเชื่อเวลาเคหะ(คงที่ 2 ปี) ประเภท 1	3.50
เงินกู้พิเศษสินเชื่อเวลาเคหะ(คงที่ 2 ปี) ประเภท 2	4.50
เงินกู้พิเศษสินเชื่อเวลาเคหะ(อัตราดอกเบี้ยลอยตัว)ประเภท 3	6.00
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ	6.25

คำคมภราดร

“คนฉลาดไม่เคยร้องไห้หาสิ่งที่สูญเสียไป
แต่เขาจะหาวิธีปรับแต่งแก้ไข
ความเสียหายนั้นอย่างร่าเริง”



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เปิดตัวบัตรสหกรณ์ ATM Click CO-OP Card เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้เปิดการให้บริการบัตร
ATM Click CO-OP Card เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556

สัมผัสธุรกรรมการเงินสไตล์ใหม่
โดนใจทุกความต้องการของสมาชิก
คลิก..โดนใจ สะดวก ถอน คลิก..โดนใจ สะดวก โอน
คลิก..โดนใจสะดวก กู้

สมัครใช้บัตร ATM Click CO-OP มีสิทธิร่วมลุ้นรางวัล สร้อยคอ
ทองคำ 40 เส้น น้ำหนักรวม 10 บาท รวมเป็นเงินกว่า 200,000 บาท Click CO-OP Card ธุรกรรมการเงินสไตล์ใหม่ โดนใจ..มากกว่า

ภาพบรรยากาศในวันเปิดตัว บัตร ATM Click CO-OP Card



นายนิพนธ์ โชติบาล และนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ใช้บัตรสหกรณ์ ATM Click CO-OP Card กดเงินจากตู้ ATM



สมาชิกและสมาชิกสมทบ ให้ความสนใจสมัครบัตร ATM Click CO-OP Card เป็นจำนวนมาก ธุรกรรมการเงินสไตล์ใหม่ โดนใจมากกว่า...



ขอ.ฯ.ม.มอบเงินสนับสนุน "โครงการค่ายความรู้สหกรณ์สู่ชนบท ครั้งที่ 20" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มอบเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุน การจัดทำโครงการ "ค่ายความรู้สหกรณ์สู่ชนบท ครั้งที่ 20" วันที่ 15-21 ต.ค.2556 ณ โรงเรียน บ้านซับน้ำเย็น ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้



ความเข้าใจ ในระบบสหกรณ์ให้กับนักเรียนในโรงเรียน เยาวชน และประชาชน ให้ได้รับความรู้และประโยชน์จากการดำเนินงานตามวิถีทางของสหกรณ์ ปลูกฝังเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า

ความสุขที่เกิดจากการให้ และการช่วยเหลือสังคม เป็นสิ่งที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ให้ความสำคัญมาโดยตลอดแม้จะเป็นส่วนเล็กๆในสังคมก็ตาม



ที่ปรึกษา นายสิทธิชัย อึ้งภากรณ์
 บทบรรณาธิการ นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
 กองบรรณาธิการ นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ , นายสุภาพ คำแฝง, นางวรัญพรรณ โหมตเทศ, นางภาราดา หินอ่อน, นางณภัทร อินสกุล, นางสาวชนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี, นางสาวรัตนพร สิทธิกุลนันท์



วารสารสหกรณ์ป่าไม้

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
 www.025798899.com โทร. 0-2579-7070

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
 ใบอนุญาตที่ 208/47
 ไปรษณีย์จตุจักร

กรุณาส่ง